

Số: /BC- UBND

Hà Thanh, ngày 16 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác xác định mức độ khuyết tật và thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật năm 2022 và năm 2023

I. Đặc điểm, tình hình ở địa phương trong việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội.

Hà Thanh là một xã nằm xa trung tâm của huyện Tứ Kỳ cách trung tâm huyện 18 km, phía Bắc giáp xã Tiên Động, phía Đông giáp xã Nguyên Giáp, phía Nam giáp huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng, phía Tây giáp xã Hà Kỳ, xã có địa lý phân bố phức tạp Tổng diện tích tự nhiên là 886,57 ha, tổng số hộ là 2.439 hộ với 6.861 nhân khẩu, xã được chia thành 6 thôn và bao bọc bởi 2 con sông là sông Luộc và sông Cửu Yên, trong đó có 3 thôn nằm ngoài đê trung ương là Thôn Hữu Chung; Thôn Bình Cách; thôn Tri Lễ và 03 thôn nằm trong đê trung ương là thôn Thanh Bình; Thôn Hàm Cách và thôn Kiều Long. Tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh trật tự tương đối ổn định. Trong những năm vừa qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội của xã đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân, Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 56,9 triệu đồng/người.

Với điều kiện thuận lợi trên do đó Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và hội đồng thực hiện chính sách trợ giúp xã hội của xã luôn đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình đối với các đối tượng khuyết tật để được hưởng các chính sách theo đúng quy định hiện hành, bên cạnh đó các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội luôn quan tâm đến công tác đối với người khuyết tật, tuyên truyền vận động các chính sách về người khuyết tật được kịp thời.

Trong những năm gần đây, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện kinh tế, ngân sách của địa phương gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND, sự phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể nên công tác trợ giúp NKT đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống NKT, giảm nghèo cho một bộ phận NKT, góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của xã trong thời gian qua.

II. Công tác chỉ đạo, điều hành, cách thức tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cấp cơ sở.

Thực hiện Luật NKT ngày 17/6/2010; Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày

10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật NKT; Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội; các Thông tư hướng dẫn của liên bộ: Lao động - TB&XH, Tài Chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ; các văn bản chỉ đạo thực hiện được UBND xã quan tâm cho tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân qua hệ thống đài truyền thanh xã.

Cùng với các văn bản hướng dẫn chuyên môn của Sở Lao động - TB&XH về việc thi hành Luật NKT, sự quan tâm của UBND huyện, của Phòng Lao động - TB&XH thường xuyên có những văn bản hướng dẫn tạo điều kiện cho UBND xã triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp của Nhà nước đối với NKT kịp thời, đúng quy định đảm bảo mọi NKT đủ điều kiện trợ giúp đều được hưởng chính sách trợ giúp của Nhà nước.

Hiện nay Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã do đồng chí Chủ tịch UBND xã, làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên gồm: Trưởng trạm y tế, cán bộ phụ trách Lao động - TB&XH, chủ tịch Ủy ban MTTQVN, chủ tịch Hội Phụ nữ, Bí thư Đoàn Thanh niên và chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. UBND xã đã phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã trong thời gian qua.

III. Kết quả thực hiện.

1. Kết quả xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện năm 2022, 2023.

- Số lượng hội nghị của các hội đồng do xã trực tiếp tổ chức thực hiện từ năm 2022 đến năm 2023 được 7 buổi cụ thể như sau:

+ Ngày 10/01/2022 Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của xã xét duyệt được 5 đối tượng:

- Ông : Đặng Văn Thập, sinh năm 1948, thôn Tri Lễ, trong hồ sơ đề nghị là khuyết tật vận động.

- Bà : Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1928, thôn Bình Cách, trong hồ sơ đề nghị là khuyết tật nhìn.

- Ông: Phạm Xuân Qui, sinh năm 1958, thôn Tri Lễ, trong hồ sơ đề nghị là khuyết tật vận động.

- Bà: Nguyễn Thị Dinh, sinh năm 1979, thôn Hữu Chung, trong hồ sơ đề nghị là khuyết tật tâm thần kinh.

- Bà Nguyễn Thị Ngoạt, sinh năm 1978, thôn Hữu Chung, trong hồ sơ đề nghị là khuyết tật tâm thần kinh.

Kết quả xác định:

- Ông : Đặng Văn Thập thuộc dạng tật: vận động, mức độ nặng.

- Bà : Nguyễn Thị Loan, thuộc dạng tật nhìn; mức độ đặc biệt nặng.
- Ông: Phạm Xuân Qui thuộc dạng tật: vận động, mức độ nhẹ.
- Bà: Nguyễn Thị Dinh, thuộc dạng tật: tâm thần kinh; mức độ nặng.
- Bà Nguyễn Thị Ngoạt, thuộc dạng tật: tâm thần kinh; mức độ nặng.

+ Ngày 30/03/2022 Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của xã xét duyệt được 4 đối tượng:

Bà: Nguyễn Thị Gái, sinh năm 1949, thôn Bình Cách, trong hồ sơ đề nghị xác định lại mức độ khuyết tật vận động.

Bà : Vũ Thị Gái, sinh năm 1928, thôn Bình Cách, trong hồ sơ đề nghị xác định lại mức độ khuyết tật vận động.

Ông : Phạm Duy Sáng, sinh năm 1975, thôn Hàm Cách, trong hồ sơ đề nghị là khuyết tật vận động.

Bà : Hồ Thị Nhàn, sinh năm 1747, thôn Hữu Chung, trong hồ sơ đề nghị là khuyết tật vận động.

Kết quả xác định:

Bà: Nguyễn Thị Gái, thuộc dạng tật vận động, mức độ đặc biệt nặng.

Bà : Vũ Thị Gái, thuộc dạng tật vận động, mức độ đặc biệt nặng.

Ông : Phạm Duy Sáng, thuộc dạng tật vận động, mức độ nặng.

Bà : Hồ Thị Nhàn, thuộc dạng tật vận động, mức độ nặng.

+ Ngày 19/07/2022 Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của xã xét duyệt được 3 đối tượng:

Bà: Trần Thị Ngà , sinh năm 1946, thôn Thanh Bình, trong hồ sơ đề nghị xác định lại mức độ khuyết tật vận động.

Bà: Nguyễn Thị Nghi, sinh năm 1956, Bình Cách, trong hồ sơ đề nghị xác định lại mức độ khuyết tật vận động.

Bà: Đặng Thị Thêu, sinh năm 1957, thôn Hữu Chung, trong hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật vận động.

Kết quả xác định:

Bà: Trần Thị Ngà thuộc dạng tật vận động, mức độ đặc biệt nặng.

Bà: Nguyễn Thị Nghi thuộc dạng tật vận động, mức độ đặc biệt nặng.

Bà: Đặng Thị Thêu, thuộc dạng tật vận động, mức độ nặng.

+ Ngày 21/10/2022 Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của xã xét duyệt được 6 đối tượng:

Bà: Trần Thị Gái, sinh năm 1936, thôn Bình Cách, trong hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật vận động.

Ông: Phạm Văn Thắng , sinh năm 1986, Bình Cách, trong hồ sơ đề nghị

xác định lại mức độ khuyết tật vận động.

Cháu: Vũ Ngọc Uyên, sin năm 2012, Thôn Tri Lễ, trong hồ sơ đề nghị xác định lại mức độ khuyết tật tâm thần kinh.

Cháu : Vũ Quang Vinh, sinh năm 2014, thôn Tri Lễ, trong hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật trí tuệ.

Bà : Đặng Thị Thủy, sinh năm 1973, thôn Tri Lễ, trong hồ sơ đề nghị xác định lại mức độ khuyết tật nhìn.

Bà: Vũ Thị Nhuân, sinh năm 1960, thôn Thanh Bình, trong hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật vận động.

Kết quả xác định:

Bà: Trần Thị Gái, thuộc dạng tật vận động, mức độ nặng.

Ông: Phạm Văn Thắng , thuộc dạng tật vận động, mức độ nhẹ.

Cháu: Vũ Ngọc Uyên, thuộc dạng tật trí tuệ, mức độ nặng.

Cháu : Vũ Quang Vinh, để lại do hồ sơ chưa hoàn thiện.

Bà : Đặng Thị Thủy, để lại do hồ sơ chưa hoàn thiện.

Bà: Vũ Thị Nhuân, thuộc dạng tật vận động, mức độ nặng.

+ Ngày 03/01/2023 Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của xã xét duyệt được 4 đối tượng:

Ông: Đỗ Văn Chùy, sinh năm 1942, thôn Bình Cách, trong hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật vận động.

Bà: Đặng Thị Thủy, sinh năm 1973, Tri Lễ, trong hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật nhìn.

Ông: Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1998, thôn Kiều Long, trong hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật nhìn.

Cháu: Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 2017, thôn Thanh Bình, trong hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật nhìn.

Kết quả xác định:

Ông: Đỗ Văn Chùy, thuộc dạng tật vận động, mức độ nặng.

Bà: Đặng Thị Thủy, thuộc dạng tật nhìn, mức độ nặng.

Ông: Nguyễn Văn Ngọc, thuộc dạng tật nhìn, mức độ đặc biệt nặng.

Cháu: Nguyễn Văn Lợi, để lại do chưa hoàn thiện hồ sơ.

+ Ngày 11/05/2023 Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của xã xét duyệt được 3 đối tượng:

Bà : Trần Thị Bích, sinh năm 1968, thôn Kiều Long, trong hồ sơ đề nghị xác định lại mức độ khuyết tật vận động.

Bà : Phạm Thị Cúp, sinh năm 1919, thôn Bình Cách, trong hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật nhìn.

Kết quả xác định:

Bà : Trần Thị Bích, thuộc dạng tật vận động, mức độ đặc biệt nặng.

Bà : Phạm Thị Cúp, thuộc dạng tật nhìn, mức độ đặc biệt nặng.

+ Ngày 30/8/2023 Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của xã xét duyệt được 3 đối tượng:

Ông: Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1972, thôn Thanh Bình, trong hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật vận động.

Ông: Nguyễn Văn Mỹ, sinh năm 1932, Thôn Hữu Chung, trong hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật vận động.

Bà: Phạm Thị Tầm, sinh năm 1933, thôn Hữu Chung, trong hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật vận động.

Kết quả xác định:

Ông: Nguyễn Văn Giang, để lại chưa xác định mức độ dạng tật.

Ông: Nguyễn Văn Mỹ, thuộc dạng tật vận động, mức độ nhẹ.

Bà: Phạm Thị Tầm, thuộc dạng tật vận động, mức độ nặng.

- Tổng số đối tượng được Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của xã thực hiện năm 2022 là: 18 đối tượng, trong đó:

+ Dưới 06 tuổi: 0, Người Đặc biệt Nặng: 0, Người Nặng : 0, người Nhẹ : 0

+ Trên 06 tuổi: 18 đối tượng, Người Đặc biệt Nặng: 06, Người Nặng : 08, người Nhẹ : 02, Để lại theo dõi: 02 đối tượng (Vinh, thủy)

- Tổng số đối tượng được Hội đồng xác định mức độ khuyết tật của xã thực hiện năm 2023 là: 09 đối tượng, trong đó:

+ Dưới 06 tuổi: 0, Người Đặc biệt Nặng: 0, Người Nặng : 0, người Nhẹ : 0

+ Trên 06 tuổi: 09 đối tượng, Người Đặc biệt Nặng: 03, Người Nặng : 03, người Nhẹ : 01, để lại theo dõi: 02 đối tượng (Mỹ, Giang)

2. Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp.

- Số đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng: là 20 đối tượng, đến nay đã có 08 đối tượng đã chết và UBND xã báo giảm chế độ và báo giảm thẻ BHYT đúng theo quy định,

- Hình thức tổ chức xem xét, quyết định việc xét duyệt đề thẩm định đề nghị giải quyết chế độ cho đối tượng gồm :

+ Tờ Khai đề nghị trợ giúp xã hội theo mẫu 1đ.

+ Biên Bản họp của Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội.

+ Thông báo niêm yết công khai .

+ Biên bản Kết thúc niêm yết công khai

+ Công văn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với

người khuyết tật.

IV/ Việc tiếp nhận và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của công dân, đối tượng .

- Việc tiếp nhận phản, kiến nghị của đối tượng trong năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023 có 35 lượt ý kiến, kiến nghị với nội dung chủ yếu về đề nghị xét đối tượng khuyết, hình thức đến trực tiếp UBND xã để phản ánh và đề nghị.

- Kết quả giải quyết phản ánh:

Tất cả các công dân đến trực tiếp tại UBND xã để đề nghị và làm đơn xét duyệt khuyết tật, UBND xã giao cho cán bộ phụ trách lao động thương binh xã hội tiếp nhận đơn của đối tượng , những trường hợp nào trong khi tiếp nhận đơn, công dân trình bày nội dung cần đề nghị, nếu trường hợp nào đủ điều kiện thì cán bộ tiếp nhận đơn, những trường hợp nào không đủ điều kiện trả lời cho đối tượng nắm rõ được quy định về người khuyết tật. Tổng số có 35 đơn đề nghị, trong đó đã được HDXD khuyết tật tiếp nhận và họp xét là : 27 đối tượng, còn 8 đối tượng khi giải thích đã xin rút đơn lại và không có ý kiến phản ánh nào khác.

V . Công tác kiểm tra giám sát.

Tất cả các đối tượng Khuyết tật hàng năm đều được Hội đồng đánh giá xác định mức độ khuyết tật thành lập đoàn của xã đến tận nhà để kiểm tra đến các đối tượng để nắm bắt tình hình về các đối tượng , nếu đối tượng nào đang hưởng sai quy định thì sẽ chấm dứt trợ cấp hàng tháng .

Những tồn tại chủ yếu: Đa số các thành viên trong hội đồng xác định mức độ khuyết tật của xã về trình độ chuyên môn không có , nên khi xét duyệt các đối tượng Khuyết tật mà thể hiện trên có thể hội đồng có thể đánh giá trực tiếp được ngay, còn đối tượng khác nếu không có giấy tờ kết luận của bệnh viện thì hội đồng sẽ chuyển giới thiệu lên hội đồng giám định y khoa của tỉnh để giám định.

VI. Ưu, nhược điểm:

1. Ưu điểm:

Trong công tác xác định mức độ khuyết tật và thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật năm 2022 và năm 2023. UBND xã Hà Thanh đã theo dõi và làm tốt việc xét duyệt đề nghị trợ cấp cho các đối tượng là người khuyết tật theo đúng độ tuổi, để điều chỉnh trợ cấp kịp thời cho các đối tượng.

Trên địa bàn xã không có đối tượng BTXH hưởng sai chế độ phải thu hồi, Năm 2021, UBND xã đã rà soát lại tất cả các trường hợp BTXH do ngày, tháng, năm sinh không khớp với CCD phải làm hồ sơ để điều chỉnh, nhưng chủ yếu là đối tượng người từ đủ 80 tuổi trở lên sai lệch ngày, tháng, năm sinh.

2. Tồn tại:

- Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách đối với NKT, đặc biệt là Luật NKT đến mọi người dân có lúc chưa thường xuyên, sâu rộng, nên một số người dân làm đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật chưa phù hợp với dạng tật, mức độ khuyết tật của NKT theo quy định để xem xét thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội.

- Các thành viên Hội đồng xác định mức độ khuyết tật hầu hết không có chuyên môn sâu, việc xác định dạng tật và mức độ khuyết tật dựa vào quan sát trực tiếp đối tượng, nên việc xác định dạng tật, mức độ khuyết tật gặp không ít khó khăn, thường mang tính cảm tính và chủ quan đặc biệt là trẻ em mắc các bệnh về tâm thần, tự kỷ, trí tuệ,... (không phải lúc nào cũng nhận biết được bằng mắt thường hoặc qua phỏng vấn với bảng hỏi được chuẩn bị sẵn), do đó việc xác định dạng tật và mức độ khuyết tật gặp không ít khó khăn.

VII. Đề xuất, kiến nghị

- Tăng cường công tác tuyên truyền các chế độ chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội nói chung và chính sách trợ giúp người khuyết tật nói riêng, đa dạng về hình thức và phương pháp ở các cấp chứ không tập trung tại một cấp nào.

- Quan tâm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã.

- Quan tâm tới những đối tượng là người khuyết tật để họ có nguồn lực tốt hơn trong cuộc sống.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác người khuyết tật năm 2022, 2023 của UBND xã Hà Thanh báo cáo với đoàn kiểm tra năm được.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Phòng Lao động TB&XH huyện;
- Lưu: Vp.

Phạm Xuân Thức